



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย
เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล

ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ ข้อ ๑๓ และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดำเนินการเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยพิจารณาจำนวนราษฎรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากประกาศ จำนวนราษฎรที่ประกาศในที่สุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง และเมื่อดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว อย่างน้อย ๓ รูปแบบ แล้ว ให้ประกาศให้ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ โดยปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ นั้น

บัดนี้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล จำนวน ๓ รูปแบบ เรียงลำดับตามความเหมาะสมควรประกาศใช้เป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งแต่ละรูปแบบมีพื้นที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้ง ตามแนบท้ายประกาศนี้

อำเภอ	จำนวน (แห่ง)	ที่	ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	หมายเหตุ
เชียงแสน	๕ แห่ง	๑	เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน	
		๒	เทศบาลตำบลเวียง	
		๓	เทศบาลตำบลโยนก	
		๔	เทศบาลตำบลแม่เงิน	
		๕	เทศบาลตำบลบ้านแซว	

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หากประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดจะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือพร้อมลงลายมือชื่อและแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ภายในสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศ (ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามช่องทาง ดังนี้

๑. ยื่นด้วยตนเอง ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย (ติดกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง และมหาวิทยาลัยพะเยา) บริเวณศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
๒. ส่งทางไปรษณีย์ ระบุเจ้าหน้าที่ของถึง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย ที่อยู่ ๕๒๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ๕๗๑๐๐ ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถโทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลข ๐ ๕๓๑๑ ๗๓๖๒ - ๔ ต่อ ๑๐๒, ๑๒๑, ๑๒๓, ๑๒๔

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุคนธ์ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงราย